

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2554
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 - 18.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่มาประชุม

1.	ดร.บุรพาทิศ	พลอยสุวรรณ	อธิการบดี	ประธาน
2.	รศ.วินทนี	แสนภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3.	ผศ.ดร.วิมลพรรณ	รุ่งพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
4.	นายจรัสศักดิ์	ชุมวรานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
5.	ดร.ชิตชัย	สนั่นเสียง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
6.	นายสุนทร	โกชฌงค์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
7.	นายทวีศักดิ์	จรีตควร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
8.	ดร.อมรรัตน์	สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
9.	ผศ.วิชชุกร	นาถน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
10.	รศ.ลำยอง	ปลั่งกลาง	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
11.	รศ.ดร.นพวรรณ	ธีระพันธ์เจริญ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
12.	ผศ.พันทิพา	มาลา	ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ
13.	ผศ.จินตนา	เวชมี	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
14.	นายชัยพฤกษ์	ชูดำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	กรรมการ
15.	ดร.รวีวัตร์	สิริภูบาล	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสุนทรี โปธิกุล ผู้อำนวยการกองกลาง

เปิดประชุม เวลา 13.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน

สาระสำคัญโดยย่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ภายหลังจากจัดงานสถาปนาครบรอบ 106 ปี ช่วงเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วงบ่ายจะเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่เป็นการประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยได้ติดต่อสโมสรทหารเขาชะงอกไว้เป็นอันดับแรก ในวันนี้ รศ.วันทนี แสหนักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้เดินทางไปติดต่อที่เขาใหญ่เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาส่วนหนึ่งและอยู่ระหว่างติดต่อสถานที่อื่นๆ โดยมีเงื่อนไขให้ค่าใช้จ่ายลดลง กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2554 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน/ศูนย์/สำนัก รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในการประชุมคราวต่อไป

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

วันที่ 8 มิถุนายน 2554 จะจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ ในงานนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอความร่วมมือผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีเพื่อทำการมอบเข็มให้กับนักศึกษาและเข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2554

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554
เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2554 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 11/2554

**ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554 โดยได้แจ้งและ
มอบให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติแล้ว

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีมติกำหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนำเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้ง โดยบรรจุ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันอังคารที่ 24
พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระ
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2
3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันอังคารที่ 24
พฤษภาคม 2554 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเปิดการจราจรแต่เนื่องจากไม่สามารถเสร็จทันตามกำหนดเวลา และจากการที่มติดคณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลาต่อไปอีก 45 วัน โดยไม่คิดค่าปรับคณะได้ประสานกับบริษัทก่อสร้างซึ่งจะขยายเวลาต่อไปอีก 1 เดือน ได้หารือร่วมกับผู้รับเหมาเป็นการภายในเพื่อขอเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เป็นการฝังท่อให้แล้วเสร็จก่อนเพื่อให้สามารถเปิดเส้นทางได้ทันตามกำหนดเวลา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 9-10 มิถุนายน 2554 อาจารย์ที่ทำวิจัยเรื่องเห็ดตับเต่าจะร่วมเปิดโครงการคณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน
2. ได้รับ E-mail จากมหาวิทยาลัยยูเนิ จะมาร่วมงานสัมมนาวิชาการซึ่งอาจจะมีการหารือร่วมกันในการแลกเปลี่ยน MOU

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระสำคัญโดยย่อ

วันที่ 6 มิถุนายน 2554 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ที่เมืองทองธานี มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องปัญหาการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะในการที่มหาวิทยาลัยไม่มีอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องสหกิจศึกษา ได้สอบถามเจ้าหน้าที่จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย ได้รับคำชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยสามารถประสานงานกับเครือข่ายภาคกลางตอนบนจัดหลักสูตรและจัดอบรมโดยค่าใช้จ่ายจะน้อยลง หากสมาคมสหกิจศึกษาไทยจัดเองจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากและสมาคมสหกิจศึกษาไทยไม่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วโอกาสต่อไปในการขับเคลื่อนอาจารย์ที่ต้องดำเนินงานสหกิจศึกษาทั้งหมดได้มีความรู้ความเข้าใจ โดยใช้การจัดอบรมศักยภาพของเครือข่ายภาคกลางตอนบนซึ่งมีมหาวิทยาลัยอยู่จำนวน 5-6 แห่ง ในการจัดการความรู้เพื่อเตรียมงานด้านสหกิจศึกษาซึ่งต้องบรรจุเข้าใน มคอ.

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2554 จะมีการอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในหัวข้อศิลปะอยุธยา เพื่อการท่องเที่ยว ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญโดยย่อ

ขอแจ้งคณาจารย์ภายในแต่ละคณะ ห้องเรียนทั้งชั้นบนและชั้นล่างเปิดใช้เต็มทุกพื้นที่ ตั้งนั้นอุปกรณ์ที่เคยให้บริการอาจจะไม่เพียงพอ เช่น โพรเจคเตอร์เหลือใช้งานได้เพียงจำนวน 2 ตัว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติมจำนวน 7 ตัว และเก้าอี้ที่ชำรุดสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมเองในส่วนที่ดำเนินการได้

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

อธิการบดี กล่าวว่า ขอเพิ่มเติมเรื่องอุปกรณ์ภายในห้องเรียนซึ่งได้มีการแจ้งให้ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ภายในห้องเรียนให้ครบถ้วนปรากฏว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับบันทึกแจ้งจากคณะและคณาจารย์ว่าจำนวนเก้าอี้มีไม่เพียงพอแก่นักศึกษา เนื่องจากเหตุดังกล่าวภายในสัปดาห์ที่ 1 ให้ทุกคณะสำรวจและแจ้งอีกครั้งหนึ่ง โดยมอบหมายผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการกองกลางพบคณะผู้ดูแลแต่ละอาคารเพื่อตรวจเช็คเก้าอี้ให้ครบเต็มจำนวนหรือต้องจัดหาเก้าอี้เพิ่มเติมจำนวนเท่าไรให้ครบถ้วนทุกห้อง ให้ทำการสำรวจเก้าอี้/อุปกรณ์เครื่องฉาย/เครื่องเสียง โดยใช้ข้อมูลเก่าที่สำรวจมาแล้ว โดยกรรมการบริหารทุกท่านจัดเจ้าหน้าที่โดยมอบหมายกองกลางจัดเจ้าหน้าที่สำรวจแต่ละคณะและจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในสัปดาห์ที่ 1 หากขาดอุปกรณ์ส่วนใดให้ดำเนินการจัดซื้อให้ครบถ้วนเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในสัปดาห์ที่สองได้ต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวว่า ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ส่วนของรายวิชาศึกษาทั่วไปมีบางวิชาที่มีนักศึกษาจำนวนมากซึ่งจะมีการใช้ห้องประชุมอาคาร 100 ปีในการเรียนการสอน ดังนั้นหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะใช้ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ให้ติดต่อสอบถามก่อนการใช้งานเนื่องจากวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ห้องประชุมมีการจัดการเรียนการสอน

คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า อุปกรณ์เครื่องฉายขอเสนอเพื่อเป็นข้อสังเกตว่าเครื่องโปรเจคเตอร์ที่คณะครุศาสตร์ได้รับจัดสรรไปจำนวน 3 เครื่อง ชำรุดพร้อมกันทั้งหมดและอาการชำรุดแบบเดียวกันซึ่งอายุการใช้งานจำนวน 2 ปี ค่าซ่อมจำนวน 15,000 บาท ซึ่งคณะยอมเสียค่าซ่อมจำนวน 45,000 บาท เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ใช้งานจึงจำเป็นต้องซ่อมแซม

อธิการบดี กล่าวว่า ในกรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานอาจทำให้ชำรุดเสียหายได้

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า ขอเสนอให้เปรียบเทียบการซื้อโปรเจคเตอร์กับการซื้อทีวีขนาด 40 นิ้วซึ่งราคาไม่แพงมาก โดยการซื้อทีวีเมื่อเปรียบเทียบกับโปรเจคเตอร์แบบใดจะมีอายุการใช้งานที่ดีกว่า

อธิการบดี กล่าวว่า ห้องเรียนขนาด 8X8 เมตรให้ดำเนินการซื้อทีวีแทนโปรเจคเตอร์เนื่องจากใช้งานได้ง่ายกว่า สำหรับห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่าให้ซื้อโปรเจคเตอร์เหมือนเดิม

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. สถาบันคลังสมองของชาติเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 สืบเนื่องจากวันที่ 22 เมษายน 2554 มีการสัมมนาเรื่องการวัดคุณภาพบัณฑิตซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งรายชื่อผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม ดร.นพวรรณ อีระพันธ์เจริญและ ผศ.จินตนา เวชมี เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ภายหลังจากการสัมมนาดังกล่าวได้มีหนังสือเชิญมายังมหาวิทยาลัยแจ้งให้จัดส่งคณาจารย์เข้าร่วมได้จำนวน 2 คน

2. เชิญรับฟังการเสวนาเรื่องสิทธิของประชาชน ขณะนี้ได้มีการนำโรงไฟฟ้ามาตั้งที่อำเภออุทัย ใกล้ศูนย์สามบัณฑิตซึ่งมีคำถามว่าควรทำอะไรที่จะเรียนรู้หรือร่วมปกป้องไม่ให้เกิดโรงไฟฟ้านี้เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้หรือรับฟังข้อคิดเห็นหรือไม่ในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

3. ชมรมข้าราชการอาวุโสของกระทรวง ขอเชิญมหาวิทยาลัยร่วมจัดสัมมนาวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตอบรับ และในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยจะจัดสัมมนาวิชาการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษาในยุคปฏิรูป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4. วันที่ 6 มิถุนายน 2554 เข้ารับฟังการคัดเลือกครูดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นงานของ สศค. สถาบันส่งเสริมคุณภาพเยาวชนทำหน้าที่เช่นเดียวกับ สศค. จะทำการคัดเลือกครู ที่สอนเป็น โดยที่ชุมชนเป็นผู้ส่งขึ้นมาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพคนซึ่งจะทำการคัดเลือกครูดี ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 263 คน มีรางวัลจำนวน 10,000 บาท โดยต้องเป็นครูที่สอน ระดับประถมศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและการคัดเลือกให้ อปท. กับสถานศึกษาเป็นผู้ คัดเลือกจากนั้นคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกจากจำนวน 263 คน ให้เหลือเพียง 7 คน เพื่อเข้ารับทุน จำนวนทุนละ 500,000 บาท ของ สศค.

อธิการบดี กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ควรต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ มอบหมายสถาบันวิจัยเป็นจุดหนึ่งที่จะพัฒนาจัดทำโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณต่อไป

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีอาจารย์ใหม่หลายคนซึ่งไม่เคยเป็นครูมาก่อน ช่วงการแก้ปัญหาในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยจะสามารถ จัดกิจกรรมร่วมกัน ทั้ง 4 คณะได้หรือไม่ ในการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักการเรียนการสอน วิธีการ ประเมิน การออกข้อสอบ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า ยินดีที่จะช่วยมหาวิทยาลัยดำเนินการ จัดอบรมอาจารย์ใหม่ให้แก่มหาวิทยาลัยให้รู้จักตนเองก่อนว่าอยู่ตรงจุดใดในสายครูคือทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และหาค่าเฉลี่ยของห้องเพื่อเติมเต็มให้กับอาจารย์ใหม่ สาธิตการสอนเพื่อการเรียนรู้ และใน เรื่องเพศศึกษา (Gen-Ed) ต้องการให้เป็นวิชาที่มหาวิทยาลัยสร้างผู้สอนให้เกิดขึ้นใหม่ โดยรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการเป็นผู้จัดทำคำสั่งในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2554 โดยมีวิทยากรจากภายนอกจำนวน 1 คน

อธิการบดี กล่าวว่า มอบหมายผศ.จินตนา เวชมี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อและ ออกคำสั่งจัดอบรมอาจารย์ใหม่ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

การรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษารอบแรกรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2554 นักศึกษาเข้ามารายงานตัวรอบแรกจำนวน 99 คน ในรอบที่สองอยู่ระหว่างการรับสมัครจนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 มีผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครแต่ยังไม่ได้ทำการสอบสัมภาษณ์และทำการคัดเลือกเข้ามาอีกจำนวน 83 คน แบ่งเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้ สาขาบริหารการศึกษารวมทั้งรอบแรกจำนวน 57 คน รอบที่สองอยู่ระหว่างการรับสมัครอีกจำนวน 23 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน สาขาการจัดการเรียนรู้รอบแรกรายตัวจำนวน 17 คน สมัครรอบที่สองแต่ยังไม่ได้ทำการสอบสัมภาษณ์จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 คน สาขาวิทยุศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ไม่มีผู้สมัครทั้งรอบแรกและรอบสอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตไม่มีผู้สมัครในรอบแรกแต่มีผู้สมัครรอบสองจำนวน 19 คน สาขาวิชาบริหารธุรกิจภาคปกติรอบแรกจำนวน 6 คน รอบสองจำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน ภาคพิเศษรอบแรกจำนวน 19 คน รอบสองจำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 32 คน สาขาวิชาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษามีผู้สมัครจำนวน 15 คน จะเสร็จสิ้นการรับสมัครในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ขณะนี้ได้ทำการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติของสาขาบริหารธุรกิจเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 รับสมัครรอบสองจะทำการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาในวันที่ 19 มิถุนายน 2554 และจะปฐมนิเทศนักศึกษาในวันที่ 26 มิถุนายน 2554

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553-พฤษภาคม พ.ศ.2554) และรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แสดงให้เห็นถึงการเบิกจ่ายงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆ ได้รับการจัดสรร ขอเสนอเพื่อเป็นข้อมูล คือ ส่วนแรกงบประมาณแผ่นดินจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของ ก.พ.ร. ในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ และส่วนที่สองเป็นตัวชี้วัดของสำนักงานงบประมาณใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของปีต่อไป คณะรัฐมนตรีผู้ดูแลและสำนักงานงบประมาณได้ชี้แจงหน่วยงานต่างๆ ว่าปีต่อไปจะมีการนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ

2. เอกสารสรุปเล่มรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อใช้ในการวางแผนโครงการในปีงบประมาณต่อไป

3. เอกสารสรุปงานติดตามเอกสารประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อรับการประเมินของ ก.พ.ร. ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆตามรายงานที่ปรากฏตามตัวชี้วัดจำนวน 19 ตัวชี้วัด ได้ดำเนินการเก็บหลักฐานได้แล้วจำนวน 14 ตัวชี้วัด ยังขาดอีกจำนวน 5 ตัวชี้วัดจำนวนเอกสารทั้งหมด 324 รายการ เก็บเอกสารและที่เป็นไฟล์ข้อมูลได้แล้วจำนวน 282 รายการ ซึ่งยังขาดอีกจำนวน 42 รายการและได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการอีกจำนวน 4 รายการ ยังคงเหลืออีกจำนวน 38 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการสแกนเอกสารทั้งหมดจำนวน 324 รายการได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 198 รายการและดำเนินการ Up Load เพื่อให้ผู้ประเมินได้มีการตรวจติดตามผ่านระบบต่อไป

4. เอกสารสรุปการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 จากการเข้าร่วมประชุมมีผลการประชุมสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้

4.1 โครงการอนุรักษ์สถานแห่งความจงรักภักดี

4.2 การเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมโลก Word Expo 2020 ให้ทุกส่วนราชการปรับแผนงานโครงการเพื่อร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ได้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องภาระงานสอนของอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยในหลายสาขาวิชา ผศ. รศ. บางท่านมีภาระงานสอนน้อยเกินไปในเรื่องภาระงานสอนจะแยกดูที่ชั่วโมงการสอนเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งในการที่จะรับภาระงานสอนไปต้องทำ มคอ.3 ต้องมีสื่อการสอน เอกสารการสอน ส่งเกรดรวมถึงปีนี้อาจารย์ส่งเกรดล่าช้า กองบริการการศึกษาจะขอบันทึกแจ้งตั้งแต่ต้นเทอมและข้อมูลที่เป็นภาระงานสอนทั้งหมดจะขอให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน และผลประเมินเพื่อเลื่อนขั้นในแต่ละปี และอาจารย์ที่เป็น ผศ. รศ. ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะรายงาน สกอ. ทราบถึงการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยแยกเรื่องสอนมาเป็นเรื่องหลักในส่วนที่ไม่เป็นภาระงานด้านบริหาร ซึ่งภาระงานมีส่งมาแล้วมีคณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ ยังขาดคณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะครุศาสตร์ให้เร่งรัดดำเนินการจัดส่งด้วย ในการที่เขียนว่ามีงานวิจัยเวลาทำการประเมินต้องดูวิจัยนั้นๆ ด้วย

2. สภาวิชาการได้มีการคัดเลือกโดยการเลือกตั้งสภาวิชาการผู้แทนคณะดังนี้ คณะครุศาสตร์ ดร.พรเทพ ฐิ์แผน คณะมนุษยศาสตร์ฯ ผศ.ดร.อดิสร ภู์สาระ คณะวิทยาการจัดการ ดร.พิชิต พระพิณิจ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดร.ภควดี สุขอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะครุศาสตร์ฯ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะมนุษยศาสตร์ฯ รศ.ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะวิทยาการจัดการ รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ฯ รศ.ดร.กมล บุชบา อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจจะมีการประชุมนัดแรกก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและวาระการประชุมอื่นๆ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

วันที่ 8 มิถุนายน 2554 กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีถวายบังคมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดกิจกรรมทั้งในภาคเช้าและภาคบ่าย เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในเวลา 10.00 น.

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดจ้างครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าอาคารใหม่สำนักงานอธิการบดีจำนวน 1 ระบบ บัดนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการติดตั้งกระแสไฟฟ้าเข้าภายในอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจรับ วิศวกรไฟฟ้าของบริษัทชาญนครจะดำเนินการทดลองระบบไฟฟ้าทั้งหมด

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดสรรอัตรากำลังบุคลากร (สายสนับสนุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่กองนโยบายและแผน ได้นำเสนอการจัดสรรอัตรากำลังบุคลากร (สายสนับสนุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 โดยมีมติให้คำนวณจัดตัวเลขใหม่โดยใช้หลักการซึ่งประกอบด้วย

1. กรอบจัดสรรอัตรากำลังไม่เกินกรอบ
2. จัดสรรตามโหลดภาระงานที่มีอยู่กับจำนวนคนที่มีอยู่โดยคิดภาระงานที่มีอยู่มากให้จัดเพิ่ม
3. เมื่อจัดสรรไปแล้วการแลกเปลี่ยนกันภายในให้เป็นเรื่องการจัดระบบบริหารภายใน

หน่วยงานกรณีที่งานนั้นยังไม่มีเคยมีคนทำให้จัดเพิ่มเติมได้โดยให้พิจารณาลำดับที่ 1-3 ก่อน และมอบหมายให้กองนโยบายและแผน สรุปประมวลหลักการคิดคำนวณอัตรากำลังใหม่และนำเสนอพิจารณาซ้ำอีกครั้งหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ข้อกฎหมาย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยและแบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอ / ญัตติ

กองนโยบายและแผน ขอความเห็นชอบการจัดสรรอัตรากำลังบุคลากร (สายสนับสนุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 33 อัตรา

มติที่ประชุม

เห็นชอบการจัดสรรอัตรากำลังบุคลากร (สายสนับสนุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 33 อัตรา โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยและแบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

2. มอบหมายกองกลางดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่หน่วยงานต้องการและกำหนด จำนวน 15 วัน

3. มอบหมายหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังบุคลากร (สายสนับสนุน) ดำเนินการส่งคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ และรายชื่อคณะกรรมการออกข้อสอบ รายชื่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการตัดสินผล ให้เสร็จสิ้นภายในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 ส่วนกำหนดการรับสมัครดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 สัปดาห์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 รายงานผลการดำเนินการเรื่องโรงอาหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรื่องตามคำสั่งที่ 430/2554 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เพื่อให้รับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาที่ ให้ทันภายในกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2554 นั้น คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุม และปรึกษาหารือกันถึงแนวทางในการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการคัดเลือกทั้งผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจ คณะกรรมการมีความเห็นร่วมกัน และนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร ในระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2554 และเริ่มดำเนินการขายได้ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 โดยคณะกรรมการได้จัดทำประกาศเพื่อพิจารณา

2. คณะกรรมการได้จัดทำประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยพิจารณาจากข้อมูล 2 ส่วน คือ 1) จากหลักเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป ที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโภชนาการ 2) เทียบเคียงจากข้อมูลในประกาศของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีการดำเนินการในเรื่องเช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามประกาศที่เสนอมาเพื่อพิจารณา

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) ให้อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายฯ มาตรา 31 (2) ควบคุมดูแลบุคลากรการเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอ / ญัตติ

คณะกรรมการ ขอเสนอความเห็นเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาประกาศเรื่องคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร และประกาศฯ เรื่องข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. แล้วแต่พิจารณาสั่งการ

อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความต้องการที่จะปรับปรุงโรงอาหารให้มีคุณภาพดีขึ้น แต่เนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบจึงมอบหมายผู้อำนวยการกองกลางแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานคณบดี ผู้อำนวยการทั้ง 4 กองในฐานะที่เป็นผู้บริหารประจำมีหน้าที่ต้องดูแลและควรทราบถึงเหตุผลความจำเป็นต่างๆ และเพื่อรับทราบความคืบหน้าและที่มาของการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สามารถดูแลโรงอาหารต่อไปได้มีหน้าที่เสนอความคิดเห็นในการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับโรงอาหาร

มติที่ประชุม

มอบหมายผู้อำนวยการกองกลางนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงประกาศเรื่องคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารและเรื่องข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มและนำเข้าคณะกรรมการดำเนินงานเรื่องโรงอาหารพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6.2 มาตรการช่วยเหลือกรณี ผศ. สุวิทย์ ไวยกุล

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะกรรมการฯ ได้แจ้งขอความช่วยเหลือกรณี ผศ. สุวิทย์ ไวยกุล และมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการ จึงเห็นควรนำความคิดเห็นจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพิจารณาทุนอยู่ส่วนหนึ่งคือคณบดีทั้ง 4 คณะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมีกองทุนตั้งแต่ปี 2542 อยู่จำนวนหนึ่งและมหาวิทยาลัยได้ใช้กองทุนนี้ในการผลิตผศ.ปริญญาเอกมาเป็นเวลา 10 ปี แต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้กองทุนไม่เพียงพอ กรรมการทุนเห็นว่าไม่มีระเบียบจึงได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อปี 2552 ซึ่งระเบียบฉบับดังกล่าวพิจารณาจากประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญได้กำหนดคุณสมบัติข้อหนึ่งคือผู้รับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี ซึ่งในทุกมหาวิทยาลัยก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเกณฑ์ดังกล่าวได้มีการเทียบเคียงและมีการประกาศสาธารณะผ่านองค์คณะบุคคลและสภามหาวิทยาลัยแล้วจึงประกาศใช้และออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย กรรมการทุนได้พิจารณาทุนอื่นๆ ที่จะสามารถพัฒนาผศ.ได้ คือทุนจากภายนอกของ สกอ. แต่ปรากฏว่า ผศ.ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด เช่น การลาเรียนเป็นต้น ในการนี้มีความต้องการให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อน เพื่อให้คณะกรรมการทุนได้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยมีงบประมาณหรือไม่หรือเพื่อหาช่องทางอื่นเพื่อพัฒนาอาจารย์ ในกรณีที่ ผศ. สุวิทย์ ไวยกุล เสนอว่ามีข้อเสนอ 2 ประเด็น คือ 1. การให้ความช่วยเหลือค่าลงทะเบียนตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ซึ่งตามข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยมีได้หรือไม่ได้ตลอดหลักสูตร 2. การให้ยืมเงินค่าลงทะเบียนในส่วนที่เหลือจากมหาวิทยาลัยไม่ได้สนับสนุนตลอดหลักสูตรโดยไม่คิดดอกเบี้ยโดยหักหนี้หลังสำเร็จการศึกษาควรที่จะพิจารณาว่าควรมีแนวทางดังกล่าวหรือไม่ เพื่อให้คณะกรรมการทุนจัดทำ(ร่าง)ระเบียบหรือพิจารณาต่อไป

อธิการบดี กล่าวว่า เรื่องการให้ทุนการศึกษามีระเบียบของมหาวิทยาลัย ส่วนกรณี ผศ. สุวิทย์ ไวยกุล ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากจะดำเนินการตามความต้องการอันดับแรกต้องจัดระเบียบให้เปิดโอกาสได้ อันดับที่สองใช้ช่องทางอื่นคือนำเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อนำมติที่ประชุมในการดำเนินการตามข้อเสนอ

มติที่ประชุม

มอบหมายคณะกรรมการพิจารณาทุนยกร่างระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรและกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากรโดยนำเสนอขออนุมัติเงินงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6.4 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2554

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนำเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2554

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2554 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา เวลา 18.00 น.

รศ.วันทนี้อย์ แสนภักดี

นางสาวนงคราญ ปิ่นแก้ว

นางสาวปิยะนุช แสงมะฮะหมัด

นางสาวภัครินทร์ ภิญญา

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้บันทึกการประชุม

จัดทำรายงานการประชุม